

## ไตรมาสแรกแผ่ว ภาคธุรกิจแบงก์ หันหาตราสารหนี้

สินเชื่อไตรมาสแรกโตชะลอเหลือ 5.6% จาก 6% ไตรมาสก่อนหน้า ผลมาจากภาคธุรกิจชำระคืนหนี้แล้วหันไป-ระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้แทน, เอสเอ็มอีวงเงินสูงเร่งคืนหนี้ ทำสินเชื่อเอสเอ็มอีโตแค่ 1.5% ด้านสินเชื่ออุปโภคบริโภคยังโตดี โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์จน ธปท. จับตาว่าต้องถอยมาตรการคุมหรือไม่

ที่มา : ไทยรัฐ

## รุมกระทันหันโลกเป่าเศรษฐกิจไทย

### ●สงครามการค้ากระทบป่วน-ลั่นรัฐบาลไทยช่วย

#### สงครามการค้ากระทบป่วน-ลั่นรัฐบาลไทยช่วย

สศช.ปรับลดจีดีพีไทย ปี 62 ลงเหลือ 3.6% หลังไตรมาสแรกขยายตัวแค่ 2.8% ต่ำสุดในรอบ 17 ไตรมาสหลังผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐกับจีนรุนแรงกว่าคาดแนะให้ตั้งรัฐบาลใหม่โดยเร็วเพื่อเร่งเบิกจ่ายงบประมาณกระตุ้นท่องเที่ยวและส่งออก ด้าน ธปท.เล็งปรับลดประมาณการใหม่ มิ.ย. นี้ ขณะที เอ็ม บี หัน จี ดี พี ปี นี้ เหลือ 3% ส่วนกสิกรไทยมองโตต่ำกว่า 3.7% ด้าน "สมคิด" เชื่อหากฟอร์มรัฐบาลได้เร็วและการเมืองนิ่งจะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจปีนี้หลังลงทุนอื้อ

ที่มา : ไทยรัฐ

## ตลาดสินค้าชะลอตัวตั้งรัฐบาลใหม่

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นายกสมาคมการค้าตลาดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคช่วง 5 เดือนแรกปีนี้ยังชะลอตัวจากความไม่ชัดเจนทางการเมือง ทำให้นักลงทุนไม่กล้าลงทุนและผู้บริโภคไม่กล้าใช้จ่ายซื้อสินค้า รวมทั้งผลกระทบจากสงครามการค้าจีน-สหรัฐ อย่างไรก็ตามเชื่อว่าตลาดจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นได้ในช่วงครึ่งปีหลังหากการเมืองไทยชัดเจนและรัฐบาลมีการเดินหน้านโยบายต่างๆ ตามที่หาเสียงไว้

ที่มา : เดลินิวส์

## รพท.ชี้หนี้เน่าอกหมิ้นล้าน

### ●บ้าน-รถ-บัตรเครดิตพุ่ง ●ยื่นกรณเดินทางแอลทีวี

#### 'บ้าน-รถ-บัตรเครดิต' พุ่ง ยื่นกรณเดินทางแอลทีวี

นายสมชาย เลิศลาภวดีน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือเอ็นพีแอล ในไตรมาสแรกปีนี้อยู่ที่ 2.94% ต่อสินเชื่อรวม มียอดคงค้างเอ็นพีแอล 4.54 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 1 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเอ็นพีแอลกลุ่มสินเชื่ออุปโภคบริโภคเพิ่มจาก 2.67% มาเป็น 2.75% ทั้งที่อยู่อาศัยรถยนต์ บัตรเครดิต และส่วนบุคคลที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งเอ็นพีแอลกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีที่เพิ่มขึ้นจาก 4.46% มาเป็น 4.60% เพราะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัว

ที่มา : เดลินิวส์